

Eucol

KHÁNG HISTAMIN THỂ HỆ 2
ỐNG UỐNG 1,25MG DESLORATADINE ĐẦU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG



Giới thiệu:

Eucol là một kháng histamin thế hệ 2 – không gây buồn ngủ, điều trị hữu hiệu với bệnh mề đay mẩn ngứa; giảm hắt hơi sổ mũi, ngứa họng và ho do các nguyên nhân quá mẫn gây nên.

Với trẻ 1-5 tuổi chỉ cần sử dụng 1 ống/ngày, Eucol là dạng uống phân liều đầu tiên và duy nhất trên thị trường có hàm lượng 1,25mg Desloratadine/1 ống.

Hương hoa quả tự nhiên, thơm ngon, dễ uống giúp các bé dễ dàng uống thuốc.

Thành phần trong 5ml chứa:

Desloratadine 1,25mg.

Tà dược: Propylen glycol, glycerin, sorbitol, acid citric, trisnatri citrat dihydrat, natri benzoat, natri edetat, sucralose, kali sorbat, hương hoa quả tự nhiên, nước tinh khiết.

Chỉ định:

Desloratadin được chỉ định trong viêm mũi dị ứng như hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết, ngứa mũi, cũng như ngứa, chày nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Desloratadin được chỉ định trong những triệu chứng liên quan đến mề đay mẩn ngứa, nổi ban...

Liều lượng và cách dùng:

Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi: Uống 1 ống (1,25 mg) x 1 lần/ngày.

Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: Uống 2 ống (2,5 mg) x 1 lần/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 4 ống (5,0 mg) x 1 lần/ngày.

Viêm mũi dị ứng không liên tục (triệu chứng xuất hiện ít hơn 4 ngày/tuần hoặc ít hơn 4 tuần) nên được điều trị phù hợp dựa trên đánh giá tiên sử bệnh của bệnh nhân và nên ngừng điều trị khi hết triệu chứng và tái điều trị khi tái xuất hiện triệu chứng.

Trong viêm mũi dị ứng kéo dài có thể điều trị liên tục trong thời gian tiếp xúc với dị nguyên.

Lưu ý sử dụng:

Mặc dù không thấy ảnh hưởng của thuốc tới bào thai trong các thử nghiệm lâm sàng nhưng cũng cần cân nhắc lợi ích nguy cơ khi sử dụng cho phụ nữ có thai.

Không dùng eucol cho phụ nữ cho con bú do desloratadine được tiết vào sữa mẹ.

Với trẻ dưới 6 tháng-1 tuổi có thể sử dụng 4/5 ống(1mg) x 1 lần/ ngày

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SDK: VD-25968-16